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วงการข้าวกงัขาจีนนําเข้าข้าวไทยปีละล้านตนั แค่โปรโมต   
มรีายงานจากแหล่งขา่วในวงการคา้ขา้ว ไดก้ล่าวถงึ กรณีนายกรฐัมนตรสีาธารณรฐัประชาชนจนี จะนําเขา้

ขา้วไทยปีละ 1 ลา้นตนั เป็นเวลา 5 ปีว่า น่าจะเป็นเพยีงการประชาสมัพนัธ์ว่า ขา้วไทยมตีลาดรองรบัชดัเจน เพราะ

จนีไมเ่คยนําเขา้ขา้วไทยเกนิปีละ 500,000 ตนัมานานแลว้ ยกเวน้ช่วง 10 ปีก่อนทีจ่นีเกดิภยัแลง้ จงึนําเขา้มากถงึ 2 

ลา้นตนั สว่นการสง่ออกขา้วไทยไปจนีปีนี้ ทีน่่าจะได ้100,000 ตนันัน้ เป็นการส่งออกจรงิผ่านกรมศุลกากร ซึง่ไม่ได้

จําแนกว่าเป็นขา้วของรฐับาลหรอืเอกชน ทาํใหผู้ส้่งออกสงสยัในขอ้มูลการขายขา้วแบบรฐัต่อรฐั (จทีจู)ี ทีก่ระทรวง

พาณิชยเ์คยประกาศไวก้อ่นหน้านี้  

ทัง้นี้ ช่วง 4-5 ปีทีผ่่านมา ไทยส่งออกขา้วไปจนีลดลงต่อเนื่อง โดยในปี 2552 ส่งออกได ้328,238 ตนั ปี 

2553 ลดเหลอื 264,207 ตนั ปี 2554 ปรมิาณ 267,841 ตนั ปี 2555 ปรมิาณ 143,082 ตนั และเดอืน ม.ค.-ส.ค.ปี 

2556 รวม 110,742 ตนั 

ขณะที่นายเจริญ เหล่าธรรมทศัน์ อุปนายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวถึง กรณีที่บริษัท คอฟโก 

รฐัวสิาหกจิของจนีไดล้งนามบนัทกึความเขา้ใจ (เอม็โอย)ู กบัสมาคมผูส้่งออกขา้วไทย ระหว่างการเดนิทางเยอืนไทย

ของนายกฯ จนีว่า จนีจะใหส้ทิธพิเิศษไทยสง่ออกขา้วไปจนีปีละ 200,000 ตนั นาน 5 ปี รวม 1 ลา้นตนั แต่จะซื้อขาย

ไดจ้รงิหรอืไมข่ึน้กบัราคาขา้วไทย ถา้ใกลเ้คยีงเวยีดนาม ทีต่นัละ 400 กว่าเหรยีญสหรฐัฯ กน่็าจะมโีอกาสขายได ้

ทีม่า ขา่วไทยรฐัออนไลน์ 
 

'นิวฒัน์ธาํรง'ยนัจีนซ้ือข้าว 5 ล้านตนัของจริง 
นายนิวฒัน์ธาํรง บุญทรงไพศาล รองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรวี่าการกระทรวงพาณิชย ์กล่าวในรายการ

เจาะลึกทัว่ไทยอินไซด์ไทยแลนด์ เอฟเอ็ม97เมกะเฮริทซ์ กล่าวในกรณีหลายฝ่ายโจมตีน.ส.ยิง่ลักษณ์ ชินวัตร 

นายกรฐัมนตร ีทีอ่า้งวา่จนีจะซือ้ขา้วจากไทยปีละ1ลา้นตนัต่อเนื่องอยา่งน้อยเป็นเวลา5ปี โดยหลายฝา่ยอา้งว่าน.ส.ยิง่

ลกัษณ์ใชต้วัเลขทีผ่ดิไปจากความจรงิว่า ขอเรยีนว่าสิง่ทีบ่างฝา่ยอา้งตวัเลขทีไ่ม่ตรงกบัตวัเลขทีน่ายกฯระบุคอื มนั

เป็นตวัเลขของคอฟโกคอืรฐัวสิาหกจิของจนีทีอ่ยู่ในมณฑลต่างๆของจนี ทีส่ามารถลงนามในเอม็โอยกูบัเอกชนหรอื

รฐับาลของไทยในการซือ้ขา้วแต่ละรอบได ้แต่กรณีนี้มนัคนละกรณีกนั เพราะคอฟโกล่าสุดไดต้กลงซื้อขา้วกบัเอกชน

ไทยในตวัเลขคนละตวักนักบักรณีทีน่ายกฯระบุ เพราะล่าสุดนายกฯได้คุยกบันายหลี ่เค่อ เฉียง นายกฯจนี คอืเดมิ

ไทยกบัจนีลงนามซือ้ขา้ว1ลา้นตนัต่อ5ปี แต่เมือ่สองนายกฯคยุกนัครัง้ล่าสุด จนีเขา้ใจและบอกว่าจะช่วยไทยเกษตกร

รมเตม็ที ่โดยรฐับาลจนีจะสัง่ซื้อขา้วไทยปีละ1ลา้นตนัต่อเนื่องอย่างน้อย5ปี และตนยงัไดคุ้ยกบัรมว.พาณิชยจ์นีและ

ยํ้าตัวเลขเดียวกนั โดยเดือนพ.ย.นี้จีนจะทําแผนการสัง่ซื้อสินค้าเกษตรจากไทย เช่น ข้าว ยางพารา แป้งมัน

สาํปะหลงั น้ําตาล สว่นราคาทีท่าํการซือ้ขา้วนัน้จะองิราคาตลาดโลกในแต่ละการสัง่ซือ้แต่ละรอบ สว่นการแลกเปลีย่น

สนิคา้เกษตรไทย-รถไฟฟ้าความเรว็สงูของจนีนัน้ เรือ่งนี้มเีอม็โอยทูีส่องประเทศไดล้งนามไวแ้ลว้และยงัลงนามครัง้นี้

ดว้ย โดยเป็นการแลกเปลีย่นสนิคา้ของสองประเทศ 

ทีม่า กรงุเทพธุรกจิออนไลน์ 
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นายกฯเผยจีนซ้ือข้าวไทยเพิม่เป็น 1 ล้านตนั/ปี 
น.ส.ยิง่ลกัษณ์ ชนิวตัร นายกรฐัมนตร ีและรฐัมนตรวี่าการกระทรวงกลาโหม แถลงถงึผลการเดนิทางเยอืน

ประเทศไทยของ นายหลี ่เคอ่เฉียง นายกรฐัมนตรสีาธารณรฐัประชาชนจนี ว่ารฐับาลมปีระเดน็ขอ้หารอืเพิม่เตมิจาก

การลงนามความตกลง (เอม็โอย)ู เรือ่งการซือ้สนิคา้เกษตร ดว้ยสญัญาแบบรฐัต่อรฐั (จทีจู)ี ทีเ่ดมิรฐับาลจนีจะซื้อขา้ว

จากไทย 1 ลา้นตนัภายใน 5 ปี ไดป้รบัเปลีย่นเป็นจนีซื้อขา้วจากไทยปีละ 1 ลา้นตนั และซื้อยางพาราปีละ 200,000 

ตนั 

ทัง้นี้ยงัไม่รวมสนิคา้อื่นทีจ่ะมกีารเจรจากนั และยงัไม่รวมการซื้อขายของภาคเอกชน รายละเอยีดทัง้หมด

จะมอบหมายนายนิวฒัน์ธํารง บุญทรงไพศาล รองนายกรฐัมนตร ีและรฐัมนตรวี่าการกระทรวงพาณิชย ์และนายชชั

ชาต ิสทิธพินัธ ์รฐัมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคม เรง่หารอืใหไ้ดข้อ้สรปุโดยเรว็ 

นายกรฐัมนตร ีกล่าวว่า การเดนิทางไปจงัหวดัเชยีงใหม ่ของนายกรฐัมนตรจีนีเป็นไปดว้ยด ีนายกรฐมนตรี

จนีไดย้ํา้ความสมัพนัธท์ีด่รีะหว่างทัง้ 2 ประเทศ ว่าจนีและไทยเป็นมติรแท ้และการเยีย่มชมศนูยจ์ําหน่ายสนิคา้หนึ่ง

ตําบลหนึ่งผลิตภณัฑ์ (โอท็อป) ที่จงัหวดัเชยีงใหม่ นายกรฐัมนตรจีีนได้แสดงความพอใจผลิตภณัฑ์พื้นบ้านของ

จงัหวดัเชยีงใหม่ โดยชื่นชมการส่งเสรมิของรฐับาลทีท่าํใหป้ระชาชนพฒันาสนิคา้ ซึ่งจะเป็นโอกาสดใีนการส่งเสรมิ

การคา้และการลงทนุ 

ทีม่า กรงุเทพธุรกจิออนไลน์ 
 

สือ่นอกจบัผิดรฐัมนตรีพาณิชยไ์ทยอ้างมัว่ขายให้รฐัวิสาหกิจปักกิง่  
สือ่ต่างประเทศรายงานว่า ในวนัศกุรท์ี ่11 ต.ค. ทางการจนีไดอ้อกมาดบัความหวงัของรฐับาลไทยทีอ่า้งว่า

สามารถลดสต๊อกขา้วลงได้อย่างมากมาย โดยระบุจะซื้อขา้วจากไทยแค่ 1 ล้านตนัในช่วง 5 ปีขา้งหน้าและไม่ได้

พาดพงิถงึขอ้ตกลงแบบรฐัต่อรฐั แถมแฉยบัรฐัวสิาหกจิปกักิง่รวมทัง้อนิโดนีเซยีและฟิลปิปินสป์ฏเิสธขา่วซื้อขา้วจาก

ไทย หลงัถกูนายนิวฒัน์ธาํรง รฐัมนตรพีาณิชยนํ์าไปกล่าวอา้งกอ่นหน้านี้ 

สํานักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ารฐับาลไทยตกอยู่ภายใต้แรงกดดนัอย่างหนักหน่วงจากสต๊อกขา้วจํานวน

มหาศาลอนัสบืเนื่องจากโครงการประชานิยมทีอุ่ดหนุนชาวนา โดยก่อนหน้านี้รฐับาลเคยออกมาแถลงขายขา้วใหก้บั

มากมายหลายประเทศ ทว่าสว่นใหญ่แลว้ประเทศต่างๆเหล่านัน้กอ็อกมาปฏเิสธ 

ล่าสดุรอยเตอรอ์า้งคาํพดูของนายหลี ่เคอ่เฉียง นายกรฐัมนตรจีนีทีบ่อกว่าจะซื้อขา้วจากบรษิทัเอกชนของ

ไทยในช่วง 5 ปีขา้งหน้า แต่กลบัไม่ไดพ้าดพงิถงึขา้วจํานวน 1.2 ลา้นตนัทีร่ฐับาลไทยอา้งเมื่อเดอืนทีแ่ลว้ว่าไดข้าย

แกป่กักิง่ในสญัญาแบบรฐัต่อรฐั 

ความเห็นดงักล่าวของนายกรฐัมนตรีจีนปรากฏอยู่ในบทความๆหนึ่งซึ่งเผยแพร่ฉบบัเต็มบนเว็บไซต์

รฐับาลกลางจนี(www.gov.cn) "ไทยมชีือ่เสยีงดา้นการผลติขา้วเชน่เดยีวกบัผลผลติพชืสวนไร่นาอื่นๆ และจนีมคีวาม

ตัง้ใจสนับสนุนบรษิทัภายในต่อการนําเขา้ขา้วจากไทย 1 ลา้นตนัใน 5 ปี เพิม่เตมิดว้ยผลผลติทางการเกษตรอื่นๆ" 

นายหลี ่ระบุในบทความ 

นายนิวฒัน์ธาํรง บุญทรงไพศาล รองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรวี่าการกระทรวงพาณิชย ์บอกว่าสต๊อกขา้ว

ของรฐับาลจะลดลงเหลอื 10 ตนัในชว่งสิน้ปี หลงัมกีารสง่ออกไปแลว้ 5 ลา้นตนั อย่างไรกต็ามทางบรษิทัแห่งหนึ่งซึง่

เป็นรฐัวสิาหกจิของจนี ทีถ่กูนายนิวฒัน์ธาํรง อา้งว่าไดซ้ือ้ขา้วจากไทยไป 1.2 ลา้นตนั ออกมาปฏเิสธว่าไมเ่คยลงนาม

ในสญัญาใดๆ "เราไม่เคยนําเขา้ขา้วจากไทยและเรามแีหล่งขา้วแค่เฉพาะทอ้งถิน่เท่านัน้" เจ้าหน้าที่รายหนึ่งของ 

Heilongjiang Beidahuang Rice Industry Group Co. Ltd บอกกบัรอยเตอร ์ 

ทีม่า ASTVผูจ้ดัการออนไลน์ 
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หลายฝ่ายเสนอทบทวนโครงการจาํนําข้าว 
ในเวทเีสวนา “มหากาพย์จํานําขา้ว สู่มหกรรมกอบกู้สุจรติ” ในงานรําลกึ 100 ปี ชาตกาล อ. ป๋วย อึ๊ง

ภากรณ์ ภายใต้กิจกรรม “อาจารย์ป๋วย จริยธรรม กับการต่อต้านการคอร์ร ัปชัน่” โดยองค์กรภาคีจัดให้มี

ประชมุสมัมนาใหญ่ประจาํปี 2556 

ม.ร.ว.ปรดียิาธร เทวกุล อดตีรองนายกรฐัมนตร ีและอดตีรฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงั กล่าวปาฐกถา

ในหวัขอ้ “จาํนําขา้วเสยีหายใหญ่หลวง ใครไดป้ระโยชน์” โดยระบุว่าโครงการรบัจาํนําขา้ว 15,000 บาท เป็นโครงการ

ทีส่ร้างความเสยีหายใหป้ระเทศมากอย่างทีไ่ม่เคยเกดิขึน้มาก่อน สาเหตุมาจากเมื่อรบัจํานําแล้ว แต่ราคาขา้วใน

ตลาดโลกกลบัไม่ได้เพิม่ขึน้ตามทีร่ฐับาลตัง้ใจ ประกอบกบัมขีา้วออกมาปรมิาณมาก ยิง่กดดนัใหร้าคาตลาดยิง่ลด

ตํ่าลงไปอกี ขณะเดยีวกนัมกีลุ่มคนทีค่อยหาผลประโยชน์จากการระบายขา้วออกมา ส่งผลใหม้ภีาระขาดทุนมหาศาล 

ซึ่งตวัเลขขาดทุนทีค่ํานวณโดยคณะทํางานปิดบญัชซีึ่งตัง้ขึ้นโดยรฐับาลชุดนี้ พบว่าในฤดูกาลผลติ 2554/2555 มี

ภาระขาดทุนสงูถงึกว่า 200,000 ลา้นบาท ไม่รวมขา้วในสตอกทีส่าํนักงานตํารวจแห่งชาต ิ(สตช.) รายงานแลว้ว่ามี

ขา้วหายไปจากสตอกปรมิาณกว่า 1 ลา้นตนั แต่กลบัยงัไม่มกีารดําเนินการใดๆ ไม่ทราบว่ารายงานเรื่องขา้วหายไป

คา้งอยูบ่นโต๊ะใคร 

ม.ร.ว.ปรดียิาธร กล่าวว่า หากคาํนวณความเสยีหายจากการเล่นแรแ่ปรธาตุของกลุ่มทีค่อยหาผลประโยชน์ 

มูลค่าความเสยีหายในโครงการจํานําขา้วตลอด 2 ปีการผลติ 2554-2555 และ 2555/2556 จะสูงถงึ 425,000 ล้าน

บาท ทัง้นี้ จะมกีารนําผลสาํรวจทีไ่ดว้่าจา้งบรษิทัเอกชนตดิตามโครงการรบัจํานําขา้วต่อเกษตรกรแต่ละพืน้ทีจ่งัหวดั

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ว่าการกาํหนดราคารบัจํานําในช่วงทีผ่่านมาเกษตรกรขายขา้วไดต้รงราคารบัจํานําหรอืไม ่

รวมถงึความห่วงใยเกีย่วกบัความเสยีหายของการใชเ้งนิของรฐับาลกว่า 400,000 ลา้นบาท เพื่อยื่นหนังสอืเปิดผนึก

เสนอต่อนายกรฐัมนตรพีจิารณาทบทวนโครงการรบัจาํนําขา้วต่อไป 

นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รปัชัน่ (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า องค์กรฯ วิตกกงัวล

เกีย่วกบัโครงการรบัจํานําของรฐับาลช่วง 2 ปีทีผ่่านมา ซึง่องค์กรฯ ร่วมกบัสถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย 

(ทดีอีารไ์อ) และนักวชิาการอสิระ โดยไดป้ระเมนิว่าแมโ้ครงการรบัจํานําจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรโดยรวม แต่ก็

สรา้งความเสยีหายใหป้ระเทศเป็นอยา่งมาก ซึง่ขณะนี้รฐับาลตอ้งการยกเลกิโครงการรบัจาํนํา แต่มองว่าอาจทาํไม่ได ้

เพราะเป็นนโยบายหาเสยีงของรฐับาล แต่ในชว่ง 2 ปีทีผ่า่นมาการใชง้บประมาณแทรกแซงราคาขา้วโดยการรบัจํานํา

นัน้ เป็นการทาํใหป้ระเทศมภีาระหนี้สนิจํานวนมากและสุ่มเสีย่งเกดิการทุจรติ ซึง่องค์กรฯ เคยเสนอแนะรฐับาลให้

ยกเลิกโครงการรบัจํานํามาบ้างแล้วก็ตาม โดยหากยงัไม่สามารถยกเลิกโครงการ ก็สามารถปรบัเปลี่ยนวิธีการ

ชว่ยเหลอืเกษตรกรได ้เชน่ รฐับาลควรกาํหนดการชดเชยเงนิส่วนต่างใหเ้กษตรกร โดยจ่ายเงนิใหเ้กษตรกรโดยตรง

และปล่อยให้ราคาข้าวเป็นไปตามกลไกตลาด ซึ่งวิธีการอาจคล้ายกบัโครงการประกนัรายได้ แต่หากรฐัยงัไม่

ปรบัเปลี่ยนวธิกีารจะทําใหเ้กดิความสูญเสยีเมด็เงนิมหาศาล รวมทัง้จะทําใหป้รมิาณขา้วรฐัในโกดงัเสื่อมคุณภาพ 

และไมส่ามารถขายขา้วในราคาสงูใหต้ลาดต่างประเทศได ้

ด้านนายนิพนธ์ พวัพงศกร นักวิชาการเกียรติคุณทีดีอาร์ไอ กล่าวว่า หากดูการใช้เงนิของรฐับาลใน

โครงการรบัจํานําขา้ว 3 ฤดูที่ผ่านมา มตีวัเลขจากการขาดทุนทางบญัชมีากเกนิ 400,000 ล้านบาท โดยเป็นการ

ประเมนิว่ารฐับาลขายขา้วหมดภายใน 5 ปี แต่หากไม่สามารถระบายขา้วภายใน 5 ปี หรอือย่างชา้ 8 ปี จะทาํใหร้ฐั

ขาดทนุสะสมทางบญัชมีากถงึ 4-5 แสนลา้นบาท โดยในช่วงทีผ่่านมารฐับาลสรา้งหนี้ใหป้ระเทศจํานวนมหาศาล แม้

จะมกีําหนดราคาขา้วใหเ้กษตรกรพงึพอใจ แต่การรบัจํานํากบัการระบายขา้วไม่สอดคล้องกนั และเป็นไปไม่ได้ที่

รฐับาลจะขายขา้วได้ราคาสูงกว่าราคารบัจํานํา ซึ่งในการขายขา้วขาดทุน ดงันัน้ ตวัเลขทีท่ดีอีาร์ไอประเมนิไว้จะ

เป็นไปตามที่ได้นําเสนอก่อนหน้านี้ ซึ่งได้ส่งสญัญาณให้รฐับาลหาทางเลือกใหม่ๆ ในการช่วยเหลือเกษตรกทัว่

ประเทศ  ซึ่งอาจใช้วธิีการกําหนดเงนิส่วนต่างเพื่อชดเชยใหเ้กษตรกร โดยเห็นว่า รฐับาลจะต้องทําให้เกดิความ

ชดัเจนและความโปรง่ใสใหม้ากกว่าการดาํเนินการในปจัจุบนั 
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ด้านนายวิชยั ศรปีระเสรฐิ นายกกติตมิศกัดิส์มาคมผูส้่งออกขา้วไทย กล่าวว่า ขณะนี้หลายฝ่ายกําลงัมี

ความกงัวลจากการทีร่ฐับาลใชง้บประมาณจาํนวนมาก เขา้ไปแทรกแซงโครงการรบัจํานําขา้ว เนื่องจากส่งผลกระทบ

ต่อการขายข้าวไทยติดต่อกนัมา 2 ปี ซึ่งที่ผ่านมาระบบกลไกตลาดทํางานได้ดีอยู่แล้ว จึงไม่จําเป็นต้องเข้ามา

แทรกแซง ทาํใหร้ฐับาลใชเ้งนิและมคีวามเสีย่งสงูทีจ่ะขาดทนุสงูถงึ 200,000 ลา้นบาท ซึง่ยงัไม่รวมโครงการรบัจํานํา

ในปีต่อไป จงึถอืว่าเป็นการสรา้งความเดอืดรอ้นใหป้ระเทศอยา่งมหาศาล 

ดงันัน้ ในเมื่อเกดิความเสยีหายกบัประเทศชาต ิรฐับาลควรปล่อยใหเ้ป็นไปตามกลไกตลาด เพราะเชื่อว่า

ข้าวไทยยงัเป็นที่ต้องการของต่างประเทศ แต่ขณะนี้ ในหลายประเทศผู้ซื้อข้าวไทยมีความสบัสนกบันโยบาย

แทรกแซงราคาขา้วของรฐับาล ทาํใหก้ลไกตลาดบดิเบอืน หากเป็นเชน่นี้ต่อไปประเทศไทยจะขาดความน่าเชือ่ถอื อกี

ทัง้การทีร่ฐับาลใชน้โยบายการรบัจาํนําขา้ว ในชว่ง 2 ปีทีผ่า่นมา ปรมิาณขา้วทีอ่ยูใ่นโกดงัต่างๆ ทัว่ประเทศ กม็สีงูถงึ 

15-16 ล้านตนั ซึ่งหากมสีตอกมากเช่นนี้ ในอนาคตการปลูกขา้วของไทยจะลดลง เพราะปลูกขา้วไปกข็ายไม่ออก 

โดยขณะนี้หลายฝ่ายไม่เชื่อถอืตวัเลขประมาณการขา้วทีร่ฐับาลมกัออกมาระบุว่ามขีา้วในสตอกเพยีง 8-9 ล้านตนั 

บางชว่งเหลอื 10-12 ลา้นตนั ถอืว่าสรา้งความสบัสนใหส้งัคมและเกษตรกรว่าจะสามารถปลกูขา้วต่อไปดหีรอืไม ่

ทัง้นี้ เหน็ว่ารฐับาลจะตอ้งไม่เขา้ไปแทรกแซงโครงการรบัจํานําอกีต่อไป แต่รฐับาล ควรนํางบประมาณไป

ปรบัปรุงระบบชลประทานและหาพนัธุ์ขา้ว รวมทัง้ลดต้นทุนใหเ้กษตรกร เพราะยงัเชื่อว่าถงึไม่มโีครงการรบัจํานํา 

ราคาขา้วไทยยงัมรีาคาดใีนตลาดโลก และเหน็ดว้ยกรณีทีร่ฐับาลไทยจะเรง่ระบายขา้วในรปูแบบต่างๆ โดยเฉพาะการ

ขายข้าวแลกรถไฟฟ้าด้วยระบบบาร์เตอร์เทรด แต่ที่ผ่านมายงัไม่เห็นโครงการไหนที่ประสบผลสําเร็จในการ

แลกเปลีย่นสนิคา้ระหว่างกนั และไมรู่ว้่าหากเป็นการกาํหนดราคาตลาดกไ็มน่่ามปีญัหาสง่มอบกนัได ้แต่หากเป็นการ

ต่อรองโดยไมใ่ชร่าคากจ็ะไมป่ระสบความสาํเรจ็มากนัก ซึง่หากมกีารขายสนิคา้ในลกัษณะใด กจ็ะตอ้งมกีารแถลงให้

สาธารณชนไดร้บัทราบ 

ทีม่า สาํนกัขา่วไทย 
 

สัง่สอบข้าวถงุปนเป้ือน พาณิชยจ่์อเปิดประมลูข้าวสตอ็กรฐั 16 ต.ค.น้ี 

นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการป้องกนัและ

ปราบปรามการค้าขา้วเสื่อมคุณภาพ (ศปขส.) ว่า ในการเดินทางเยอืนไทยของนายหลี่เค่อเฉียง นายกรฐัมนตร ี

สาธารณรฐัประชาชนจนี ระหว่างวนัที ่11-13 ต.ค.นี้ คาดว่า ภาคเอกชนของจนีจะลงนามในสญัญาซื้อขายขา้วกบั

สมาคมผูส้ง่ออกขา้วไทยประมาณ 1 ลา้นตนั ซึง่ในส่วนนี้เป็นขา้วของเอกชน ไม่ใช่ขา้วทีซ่ื้อขายแบบรฐัต่อรฐั (จทีจู)ี 

โดยในการหารอืร่วมกบับรษิัท คอฟโก (COFFCO Corporation) ซึ่งเป็นรฐัวสิาหกจิของจนีเมื่อต้นสปัดาห์ ได้

สอบถามเกีย่วกบัคณุภาพขา้วไทย โดยไดช้ีแ้จงใหม้ัน่ใจในขา้วไทย เพราะมกีารตรวจสอบคุณภาพเป็นประจําและไม่

พบสารปนเป้ือน หรอืสารตกคา้งในปรมิาณทีเ่กนิกาํหนด และหากไมม่ัน่ใจ จนีสามารถสง่บรษิทัตรวจสอบคณุภาพมา

ตรวจสอบขา้วไทยรว่มกบับรษิทัตรวจสอบของไทยได ้

ทัง้นี้ ที่ประชุมได้สัง่การใหอ้งค์การคลงัสนิค้า (อคส.) ตัง้คณะกรรมการร่วมกบักรมการค้าต่างประเทศ 

กรมการค้าภายใน องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เพื่อตรวจสอบคุณภาพขา้วสารบรรจุถุง 4 กโิลกรมั ที่

แจกจ่ายชว่ยเหลอืผูป้ระสบภยัน้ําทว่มทัง้กอ่นบรรจุถุง และหลงับรรจุถุง พรอ้มกาํชบัเรือ่งการจดัสง่ไปยงัพืน้ทีน้ํ่าท่วม

ไม่ให้เสี่ยงต่อการเกิดเชื้อรา หรือเปียกน้ํา รวมถึงให้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รบับริจาคข้าว ตัง้คณะกรรมการ

ตรวจสอบคุณภาพขา้วก่อนรบัมอบและกระจายถงึประชาชน เพื่อใหป้ระชาชนมัน่ใจถงึคุณภาพขา้วทีไ่ดร้บัแจก ซึ่ง

ขณะนี้มขีา้วถุงสาํหรบัผูป้ระสบภยัเพือ่การแจกจ่าย 1.3 ลา้นถุง 

นายยรรยง กล่าวว่า สว่นการสุม่ตรวจขา้วสารบรรจุถุงจากแหล่งผลติและแหล่งจาํหน่ายในชว่งทีผ่า่นมา ไม่

พบว่ามกีารปนเป้ือนของอะฟลาทอ็กซนิบ ี1 หรอืเมทลิโบรไมด์แต่อย่างใด ซึง่ ศปขส.จะดําเนินการสุ่มตรวจอย่าง

ต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนมัน่ใจในการบรโิภคขา้วไทย พร้อมกนันัน้  ศปขส.จะจดัทําคํานิยามขา้วเสื่อมคุณภาพ 
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เพื่อใหป้ระชาชนไดร้บัทราบ เช่น ขา้วมสีารปนเป้ือน-สารตกคา้งเป็นอย่างไร ขา้วเสื่อมคุณภาพเป็นอย่างไร โดยจะ

ประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนไดร้บัรู ้เพือ่เป็นการสรา้งความมัน่ใจและสรา้งการรบัรูข้องประชาชน และผูนํ้าเขา้ขา้วไทย 

อยา่งไรกต็าม ในวนัที ่16 ต.ค.นี้ กระทรวงพาณิชยจ์ะเปิดประมลูขา้วสารในสต๊อกรฐับาลผ่านตลาดซื้อขาย

สนิคา้เกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (เอเฟต) แบ่งเป็นขา้วหอมมะลปิระมาณ 50,000 ตนั และขา้วขาวประมาณ 

5% จาํนวน 100,000 ตนั คาดจะมผีูส้นใจประมลูจาํนวนมาก เพราะขา้วลอ็ตนี้มคีุณภาพตรงตามทีผู่ซ้ ื้อตอ้งการ และ

แบ่งประมูลเป็นกองๆ ละไม่เกนิประมาณ 2,000 ตนั โดยเอาขา้วในโกดงัทีส่ะดวกแก่การขนส่งมาเปิดประมูลก่อน 

เพือ่อาํนวยความสะดวกใหผู้ซ้ือ้สามารถสง่มอบไดท้นัท ีและคาดว่าจะไดร้าคาดกีว่าราคาตลาดมาก 

"ขณะนี้ กระทรวงพาณิชยจ์ะเน้นเปิดประมลูขา้วในเอเฟตก่อน ซึง่การแบ่งกองประมลูกองละไม่เกนิ 2,000 

ตนันัน้ จะทาํใหผู้ซ้ื้อทัว่ไปสามารถเขา้รว่มประมลูได ้เพราะเป็นปรมิาณไมม่ากนกั สว่นการเปิดประมลูขายทัว่ไป กย็งั

ดําเนินการอยู่ และจะเน้นขา้วเหนียว ปลายขา้ว เพราะขา้วหอมมะล ิและขา้วขาว จะเกบ็ไว้ประมูลในเอเฟต" นาย

ยรรยง กล่าว 

ดา้นนายชเูกยีรต ิโอภาสวงศ ์นายกกติตมิศกัดิ ์สมาคมผูส้่งออกขา้วไทย กล่าวว่า เมื่อวนัที ่11 ต.ค.ทีผ่่าน

มา สมาคมผูส้ง่ออกขา้วไทย ไดล้งนามในสญัญาซือ้ขายขา้วกบั บรษิทั คอฟโก จากจนี เพือ่ซือ้ขา้วหอมมะล ิขา้วขาว 

และขา้วเหนียวจากไทย ปีละประมาณ 200,000 ตนั ภายในระยะเวลา ประมาณ 5 ปี รวมทัง้สิน้ประมาณ 1 ลา้นตนั 

อยา่งไรกต็าม ผูซ้ือ้ไมไ่ดก้งัวลคณุภาพขา้วไทยเพราะซือ้ขายกนัมานานแลว้ และเอกชนไทยกพ็ยายามรกัษาคุณภาพ

ขา้วใหไ้ดม้าตรฐานอยูเ่สมอ 

นายชนุตรป์กรณ์ วงศส์นีิล ผูอ้าํนวยการ อคส. กล่าวถงึการดาํเนินการจดัการขา้วถุงคงคา้ง 8.4 แสนถุงว่า 

ในสว่นของ 5 แสนถุงทีย่งัไมไ่ดร้บัมอบ ไดเ้จรจากบับรษิทัผูป้รบัปรงุ ใหค้ดิเป็นคา่จา้งปรบัปรงุขา้วทีร่ฐัยงัคงคา้งแทน 

สว่น 3.4 แสนถุง ทีไ่ดร้บัมอบแลว้ อคส. จะทาํการปรบัปรุงและจําหน่ายใหห้น่วยงานราชการทีต่อ้งการขา้วราคาถูก 

โดยไมนํ่าออกจาํหน่ายใหป้ระชาชน และยนืยนัเป็นขา้วทีบ่รโิภคได ้

ทีม่า หนงัสอืพมิพบ์า้นเมอืง 
 

ทัว่โลกหวัน่อาหารขาดแคลนไทยโวแห่มาซ้ือข้าว 
นายยรรยง พวงราช  รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ เวทีการประชุมผู้นํากลุ่มความร่วมมือภูมภิาค

เอเชยี-แปซฟิิก (เอเปก) และองคก์ารอาหารและเกษตรแหง่สหประชาชาต ิ เริม่หารอืแนวทางแกป้ญัหาการขาดแคลน

สนิคา้อาหารและธญัพชื โดยหลายๆ ประเทศเริม่กงัวลว่าหากไม่วางแผนรบัมอื วกิฤตอาหารทีเ่คยเกนิขึน้เมื่อ 5 ปีที่

แลว้ กอ็าจจะกลบัมาอกีครัง้ แมจ้ะไมร่นุแรงเหมอืนเดมิ แต่กเ็ป็นเรือ่งทีน่่าวติก เพราะปจัจุบนัปรมิาณผลติดา้นอาหาร

และธญัพชืปรบัตวัลดลงอยา่งรวดเรว็ เป็นผลมาจากสภาพภมูอิากาศทีเ่ปลีย่นแปลง 

ทัง้นี้ ปจัจุบนัแมห้ลายประเทศจะมปีรมิาณสต๊อกเพิม่สงูขึน้ เช่น สต๊อกขา้วในไทย และอนิเดยี โดยในส่วน

ของไทยได้ระบายสต๊อกขา้วออกอย่างต่อเนื่อง อนิเดยีเริม่กงัวลและอาจจะชะลอการส่งออกขา้ว เพื่อคงสต๊อกไวใ้น

ประเทศ สว่นเวยีดนามทีเ่คยเรง่สง่ออก เริม่ชะลอการสง่ออก เนื่องจากผลผลติลดลง และมแีนวโน้มว่าผลผลติในปี 57

จะลดลงอกี หลายๆ ประเทศเริม่กงัวล และเริม่มองหาขา้วเพื่อเพิม่ปรมิาณสต๊อกของตวัเองมากขึน้ ซึ่งมสีญัญาณ

ชดัเจนขึน้หลงัจากพบว่ามหีลายประเทศไดต้ดิต่อเขา้มาเพือ่ขอซือ้ขา้วจากไทยเพิม่อยา่งต่อเนื่อง และในการเจรจากบั

ประเทศต่างๆ เพือ่เสนอขายขา้ว กเ็ริม่คยุไดง้า่ยขึน้       

นายยรรยง  กล่าวว่า ปจัจุบนัไทยมสีต๊อกขา้วคงเหลอืราว 15 ลา้นตนั เป็นขา้วทีม่ภีาระผกูพนั 5 ลา้นตนั 

และอกี 10 ลา้นตนัยงัไมม่ภีาระผกูพนั ซึง่ไมม่ากไมน้่อยเกนิไป ยิง่มผีูต้ดิต่อขอซื้อเขา้มามาก ปรมิาณขา้วในสต๊อกที่

มอียู่ อาจจะไม่พอขายกไ็ด้ จงึอยากจะประกาศไปถงึประเทศทีต่้องการซื้อขา้วไทย หากไม่รบีซื้อตอนนี้ ในไม่ช้า 

อาจจะซือ้ในราคานี้ไมไ่ดแ้ลว้ เพราะขา้วทีเ่หลอือยู ่มกีลไกทีจ่ะขายในหลายรปูแบบ ทัง้เปิดประมลูขายในทัง้ประเทศ
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และส่งออก ขายในตลาดซื้อขายสนิค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (เอเฟต) และขายใหก้บัผู้ซื้อต่างประเทศ

โดยตรง      

ส่วนปริมาณข้าวที่จะเข้าสู่สต๊อกจากโครงการรบัจํานําขา้วปี 56/57 แม้ตัง้เป้าจะมีข้าวเข้าสู่โครงการ

ประมาณ 10 ล้านตนัขา้วสาร แต่ผลกระทบจากน้ําท่วม ได้ทําใหพ้ื้นทีเ่พาะปลูกขา้วในหลายๆ จงัหวดัได้รบัความ

เสยีหาย ผลผลติขา้วกจ็ะหายไปสว่นหนึ่ง ปรมิาณสต๊อกกอ็าจจะไมเ่พิม่ขึน้มากนกั 

รายงานข่าวแจ้งว่า ขณะนี้หลายๆ ประเทศในอาเซียน เช่น มาเลเซีย ฟิลปิปินส์ อนิโดนีเซยี เริม่ตดิต่อ

เจรจาขอซือ้ขา้วไทย เพือ่เพิม่ปรมิาณสต๊อกขา้วในประเทศ ป้องกนัปญัหาการขาดแคลน โดยอยู่ระหว่างการเจรจาใน

รายละเอียดปริมาณและราคา รวมทัง้ยังติดต่อขอซื้อข้าวทัง้จากจีน ประเทศในตะวันออกกลาง และแอฟริกา 

โดยเฉพาะจนีเจรจาหลายออเดอรม์าก 

ทีม่า เดลนิิวส ์
 

กรมการค้าต่างประเทศลัน่ปีงบ 57 เร่งระบายข้าวสตอ๊กรฐั ดแูลสิทธิประโยชน์การค้า 
นายสุรศกัดิ ์ เรียงเครือ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ได้แถลงนโยบายสําหรบัปีงบประมาณ 57 ว่า 

กรมการคา้ต่างประเทศมงีานเร่งด่วนทีจ่ะตอ้งดําเนินการ คอื การบรหิารจดัการสนิคา้เกษตรตามนโยบายรฐับาลให้

เกดิผลสาํเรจ็อย่างมปีระสทิธภิาพ โดยเฉพาะการระบายขา้วในสต๊อกของรฐับาลในรปูแบบต่าง ๆ เพื่อใหเ้กษตรกร

ไดร้บัประโยชน์สงูสดุจากนโยบายนี้ 

นอกจากงานเร่งด่วน ยงัมีงานด้านการส่งเสริมการค้า ซึ่งเป็นภารกิจหลักที่เป็นกลจักรสําคญัในการ

สนับสนุนการเพิม่มูลค่าทางการคา้ระหว่างประเทศของไทย โดยการส่งเสรมิและสนับสนุนใหผู้ป้ระกอบการไทยใช้

สทิธปิระโยชน์ทางการคา้ต่าง ๆ ทีป่ระเทศไทยมอียู ่อาท ิGSP และ FTA เพราะระบบสทิธปิระโยชน์ต่าง ๆ ดงักล่าว 

จะสามารถช่วยลดต้นทุนในการส่งออกให้กบัผู้ประกอบการของไทย และสรา้งความได้เปรยีบต่อสนิค้าคู่แข่งจาก

ต่างประเทศ 

และ ยงัมสีิง่ทีต่อ้งใหค้วามสาํคญัเป็นพเิศษ คอื การสง่เสรมิการคา้ชายแดนใหข้ยายตวัและมคีวามเขม้แขง็ 

เพราะการคา้ชายแดนเป็นช่องทางการคา้ทีส่าํคญัของไทย ในการทีจ่ะเพิม่มลูค่าการคา้ระหว่างประเทศ และการคา้

ชายแดนยงัเป็นเครือ่งยนืยนัถงึความเขม้แขง็ทางเศรษฐกจิของไทย กอ่นทีจ่ะกา้วเขา้สูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนใน

ปี 58 โดยมเีป้าหมายในการเพิม่มลูคา่การคา้ชายแดนและการคา้ผา่นแดน ใหไ้ดถ้งึ 1 ลา้นลา้นบาทภายในปี 56 

นโยบายสาํคญัอกีประการหนึ่ง คอื การเป็นศนูยก์ลางในการตดิตาม ดูแล แกไ้ขปญัหาอุปสรรคทางการคา้

ทีเ่กดิขึน้อย่างครบถว้นและรอบดา้น ไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคทีเ่กดิจากมาตรการ ทีไ่ม่ใช่ภาษ ี(NTMs) หรอื อุปสรรค

การคา้ในลกัษณะอืน่ ๆ เพือ่ไมใ่หเ้ป็นอปุสรรคต่อภาคการผลติและการสง่ออกของไทย โดยเน้นการตดิตามมาตรการ

ทางการคา้ของประเทศคู่คา้ เช่น Export Control, WEEE, REACH, RoHS เป็นตน้ และทาํหน้าทีเ่ป็นศนูยแ์จง้เตอืน

ภยั (Early Warning Center) ใหก้บัผูส้่งออกและผูป้ระกอบการของไทย ใหป้รบัตวัไดท้นั สามารถปฏบิตัไิดถู้กตอ้ง 

ไมเ่ป็นอปุสรรคในการสง่ออกและนําเขา้ของไทย 

ในด้านการปกป้องผลประโยชน์ทางการค้า กรมการค้าต่างประเทศ มเีครื่องมอืในการดําเนินการเพื่อ

คุม้ครองภาคการผลติและผูป้ระกอบการภายในประเทศ คอื การใชม้าตรการ AD / VCD / SG เพื่อแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิ

จากการนําเข้าที่เพิ่มขึ้นและการทุ่มตลาดของสินค้าจากต่างประเทศ และเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการ

ภายในประเทศทีไ่ด้รบัผลกระทบจากการเปิดเสรทีางการคา้ มกีองทุน FTA ทีส่ามารถใหค้วามช่วยเหลอืผูผ้ลิต 

ผู้ประกอบการที่ได้รบัผลกระทบจากการเปิดเสรทีางการค้า โดยจะให้ความช่วยเหลือในทุกแง่มุมทัง้ในด้านการ

ศกึษาวจิยั และพฒันาผลติภณัฑใ์หม้คีณุภาพ สามารถแขง่ขนักบัสนิคา้ทีม่าจากต่างประเทศได ้

ทีม่า สาํนกัขา่วอนิโฟเควสท ์(IQ) 
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อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศตัง้เป้าส่งออกข้าว 8-10 ตนัปี’57 
นายสุรศกัดิ ์เรยีงเครอื อธบิดีกรมการคา้ต่างประเทศ กล่าวถงึแนวทางระบายขา้วสต๊อกรฐั ปี 2557 ว่า

ภารกจิสว่นของกรม คอืการระบายขา้ว และสนิคา้เกษตรอืน่ๆ ผา่น 5 วธิ ีไดแ้ก ่จทีจู ีเปิดประมลูใหเ้อกชน ผา่นตลาด

สนิคา้เกษตรล่วงหน้า ใชห้น่วยงานในประเทศ และนําวธิกีารใหม่ๆ  มาใช ้เพือ่เพิม่มลูคา่ขา้วไทย เชน่ ขา้วถุงเพือ่เป็น

ของทีร่ะลกึ โดยตัง้เป้าส่งออกขา้วปี 2557 ประมาณ 8-10 ลา้นตนั มลูค่า 5-6 พนัลา้นเหรยีญสหรฐั เน้นการระบาย

ผา่นจทีจูเีป็นหลกั 60% จากปีนี้คาดว่าจะสง่ออกได ้8-9 ลา้นตนั 

โดย 8 เดอืนแรกปีนี้ สง่ออกแลว้กว่า 5 ลา้นตนั สว่นบารเ์ตอเทรด เป็นการระบายเฉพาะกจิซึง่กเ็ป็นเรื่องที่

รฐับาลตอ้งการผลกัดนั หากจนีตกลงแลกสนิคา้กบัสนิคา้ขา้วหรอืเกษตรอื่นๆ กจ็ะตอ้งหารอืในคณะรฐัมนตร ีในการ

ออกระเบยีบ ว่าจะมอบหน่วยงานใด และวธิกีารกาํหนดราคาอยา่งไร โดยตอ้งคดิบนพืน้ฐานเดยีวกนั  

"จทีจู ีอาจสงูกว่าทีไ่ดค้าดไว ้เพราะทีผ่า่นมากม็ภีาระผกูพนัสง่มอบไวบ้า้งแลว้ ปีหน้าเราน่าจะขายผา่นจทีจูี

ไดม้ากสดุ" 

ทีม่า มตชิน 
 

เร่งขอขยายวงเงินจาํนําข้าวฤดกูาลทีแ่ล้ว  
นายวราเทพ  รตันากร  รฐัมนตรปีระจาํสาํนกันายกรฐัมนตร ีและรมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กรณีที่

เกษตรกรยงัไมไ่ดร้บัเงนิจากการจาํนําขา้วในฤดกูาลทีผ่่านมา 4.25 แสนตนั วงเงนิ 6 พนัลา้นบาท ซึง่เป็นส่วนทีเ่กนิ

จากวงเงนิทีร่ฐักําหนดไว้ เนื่องจากมเีกษตรกรนําขา้วมาจํานําเป็นจํานวนมาก ขณะนี้อยู่ระหว่างการขออนุมตัจิาก

คณะรฐัมนตรเีพือ่ขยายวงเงนิ  และจะเรง่รดัให ้ธ.ก.ส. จ่ายเงนิใหเ้กษตรกรโดยเรว็  สาํหรบักรณีทีเ่กษตรกรประมาณ 

8.9  แสนราย ทีเ่ขา้ร่วมโครงการไม่ทนัวนัที ่15  กนัยายน  2556  นัน้ คณะกรรมการนโยบายขา้วแห่งชาต ิ(กขช.) 

กาํลงัเสนอคณะรฐัมนตรพีจิารณามาตรการเยยีวยาชว่ยเหลอืเกษตรกรดงักล่าว 

ทัง้นี้ จากการตรวจเยีย่มจุดรบัจํานําโรงสปีระชานุกลูกจิ ตําบลท่าศาลา อาํเภอเมอืงลพบุร ีทีเ่ป็นโรงสเีขา้

รว่มโครงการรบัจาํนําขา้วเปลอืกปีการผลติ  2556/57 ทีค่ดัเลอืกโดยองคก์ารตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) และพรอ้ม

เปิดการรบัจํานําตามโครงการแลว้ ซึง่ได้เน้นยํ้าให ้อ.ต.ก. มคีวามเขม้งวดในเรื่องการดูแลจุดรบัจํานํา การคดัเลอืก

โรงส ีการจดัหาบุคลากรประจําจุด รวมทัง้การใชเ้ทคโนโลยต่ีาง ๆ ในการอํานวยความสะดวกและตรวจสอบ เช่น 

กลอ้งวงจรปิด ตลอดจนการเกบ็รกัษาขา้ว พรอ้มกาํชบัใหโ้รงสดีําเนินการในเรื่องการตรวจสอบคุณภาพขา้ว การวดั

ความชืน้ และการชัง่น้ําหนกั ดว้ยความเทีย่งตรงและเป็นธรรมกบัเกษตรกร 

นอกจากนี้ ไปตรวจเยีย่มการดาํเนินงานการขึน้ทะเบยีนเกษตรกรผูป้ลกูขา้ว ปี 2556/57 ของจงัหวดัลพบุร ี

ณ วดัธรรมเจดีย์ อําเภอเมืองลพบุร ีหลงัปรบัปรุงการขึ้นทะเบียน 3 ข ัน้ตอน ได้แก่ ข ัน้ตอนการรบัขึ้นทะเบียน 

เขม้งวดตรวจสอบเอกสารใหถ้กูตอ้งครบถว้น ขัน้ตอนการประชาคม จะมมีาตรการเขม้งวด โดยใชภ้าพถ่ายดาวเทยีม

รายตาํบลและตรวจสอบพืน้ทีจ่รงิดว้ย GPS และขัน้ตอนการออกใบรบัรอง เขม้งวดการพมิพแ์ละการจ่ายใบรบัรองให้

ถกูตอ้งและทนัเวลา  

นายวราเทพ กล่าวว่า ขอใหเ้กษตรกรผูป้ลูกขา้วทีเ่ขา้ร่วมโครงการฯ แจง้ขอ้มลูทีเ่ป็นจรงิ หากแจง้ขอ้มูล

เทจ็กจ็ะถกูเพกิถอนสทิธิก์ารเขา้ร่วมโครงการฯ เป็นระยะเวลา 3 ปี  และมคีวามผดิตามกฎหมาย  สาํหรบัเจา้หน้าที ่

ใหด้ําเนินงานด้วยความโปร่งใส  ตรวจสอบได้ทุกขัน้ตอน  ด้านโรงส ีกจ็ะต้องใหค้วามร่วมมอืกบัรฐั  โดยมคีวาม

เทีย่งตรงในเรือ่งการวดัความชืน้และการชัง่น้ําหนักขา้ว  ไม่เอารดัเอาเปรยีบชาวนา  และในส่วนของการระบายขา้ว  

กเ็ป็นภารกจิของรฐัในการจาํหน่ายขา้วเพือ่นําเงนิมาหมนุเวยีนใชใ้นการดาํเนินโครงการฯต่อไป 

สาํหรบัผลการรบัขึน้ทะเบยีน วนัที ่ 9  ตุลาคม 2556 บนัทกึการขึน้ทะเบยีนในระบบแลว้ 2,603,347 

ครวัเรอืน  พื้นที่ 46,771,707 ไร่ ผ่านประชาคม 444,086 ครวัเรอืน คดิเป็น 17.06% ของการบนัทกึ พื้นที ่

9,904,734 ไร่ ผลการออกใบรบัรอง 310,178  ครวัเรอืน คดิเป็น 69.85%  ของการผ่านประชาคม พืน้ที ่7,408,428 
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ไร่  ในส่วนของจงัหวดัลพบุร ีมเีป้าหมายการขึน้ทะเบยีนเกษตรกรผูป้ลูกขา้วปี 2556/57 จํานวน 27,000 ครวัเรอืน 

พืน้ที ่750,000 ไร่ ผลการขึน้ทะเบยีนแล้ว จํานวน 13,945 ครวัเรอืน ผ่านการประชาคม 7,242 ครวัเรอืน ออก

ใบรบัรองใหเ้กษตรกรแลว้ 6,252 ครวัเรอืน 

ทีม่า โพสตท์เูดย ์
 

อดังบจาํนําข้าวเพิม่ 9 พนัล. 
นายยรรยง พวงราช รมช.พาณิชย ์เปิดเผยว่า ทีป่ระชุมคณะกรรมการนโยบายขา้วแห่งชาต ิ(กขช.) มมีติ

ช่วยเหลอืชาวนาทีไ่ม่สามารถนําขา้วมาเขา้โครงการรบัจํานําปี 2555/2556 รอบ 2 ไดท้นั โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วน

แรกขา้วเปลอืกทีเ่กบ็เกีย่วภายในวนัที ่15 ก.ย. 2556 มปีรมิาณ 4.5 แสนตนั ใหช้าวนานําขา้วเปลอืกมาเขา้โครงการ

รบัจํานําตามหลกัเกณฑ์เดมิ คาดว่าจะใชง้บรบัจํานําส่วนนี้ 6,000 ล้านบาท โดยจะขออนุมตัคิณะรฐัมนตร ี(ครม.) 

สปัดาหห์น้า หลงัจากนัน้ภายใน 2-3 วนั ชาวนาสามารถนําขา้วเปลอืกมาเขา้โครงการได ้

สาํหรบัขา้วเปลอืกทีเ่กบ็เกีย่วระหว่างวนัที ่16-30 ก.ย. ซึง่พน้ระยะเวลาโครงการรบัจํานําขา้ว 2555/2556 

แต่ชาวนาไดข้ึน้ทะเบยีนไวแ้ลว้ ในสว่นนี้จะชดเชยเงนิใหก้บัชาวนาตนัละ 2,500 บาท จํากดัครวัเรอืนละ 30 ตนั ขา้ว

สว่นนี้มปีระมาณ 8.9 แสนตนั คาดว่าจะใชเ้งนิชดเชยสว่นต่าง 3,000 ลา้นบาท ซึง่จะเสนอ ครม.ใชง้บกลางต่อไป  

“การชดเชยในส่วนทีส่อง จะใหค้ณะอนุกรรมการระดบัจงัหวดัเขา้ไปตรวจสอบว่าชาวนามขีา้วจรงิหรอืไม ่

และขึน้ทะเบยีนเกษตรกรถกูตอ้ง ป้องกนัการทจุรติ สว่นแรกกอ็ยากใหช้าวนาภาคกลางทีร่อ้งเรยีนรอก่อน เพราะตอ้ง

ขออนุมตั ิครม.หลงัจากนัน้ถงึเริม่ดาํเนินการได”้นายยรรยง กล่าว 

พรอ้มกนันี้ ทีป่ระชุม กขช.ยงัมมีตใิหบ้นัทกึมลูค่าสต๊อกขา้วทีข่ายใหก้บัหน่วยงานต่างๆ เพื่อการบรจิาค 

หรอืจดัทําขา้วถุงราคาถูกช่วยเหลอืประชาชนในราคาตลาด เพื่อสรา้งความสมดุลทางบญัช ีเพราะแมจ้ะขายใหก้บั

หน่วยงานในราคาตํ่าเพื่อช่วยเหลอืประชาชน แต่ในทางบญัชคีวรตอ้งบนัทกึในราคาตลาด เพื่อทําสถานะทางบญัชี

ถกูตอ้ง ซึง่โดยสว่นต่างของขา้วบรจิาคและขา้วถุงราคาถกูนี้มมีลูคา่ประมาณ 7,000 ลา้นบาท  

สาํหรบัการรบัจํานําขา้วตัง้แต่วนัที ่1-9 ต.ค. มขีา้วเปลอืกเขา้โครงการรบัจํานํา ฤดูกาล 2556/2557 แล้ว

ประมาณ 2,500 ตนั มโีรงสทีีข่อเปิดจุดรบัจํานํา 500 แห่ง อนุมตัแิล้ว 250 แห่ง และเปิดจุดรบัจํานําได้ 19 จุด โดย

ราคาขา้วเปลอืกเจา้ 5% ในตลาดขณะนี้ ราคาตนัละ 8,000-1 หมืน่บาท 

นายชาญพทิยา ฉิมพาล ีอธบิดกีรมการขา้ว กล่าวว่า กรมการขา้วไดส้าํรองเมลด็พนัธุ์ขา้วเพื่อใหเ้กษตรกร

ใชเ้พาะปลูกหลงัน้ําลด รวม 2,652 ตนั เป็นพนัธุ์ขา้วไม่ไวต่อช่วงแสง สามารถปลูกไดท้นัท ีนอกจากนี้ยงัไดเ้ร่งผลติ

เมลด็พนัธุข์า้วสาํหรบัฤดกูารเพาะปลกูทีจ่ะถงึ 17 ชนิดพนัธุ ์รวมทัง้สิน้ 5.8 หมืน่ตนั 

ทีม่า โพสตท์เูดย ์
 

นิวฒัน์ธาํรงโต้เวิลดแ์บงกข์าดทุนจาํนําข้าวไม่ถึง 4 แสนลบ. ยนัเดินหน้าต่อ 
นายนิวฒัน์ธํารง บุญทรงไพศาล รองนายกรฐัมนตรแีละรมว.พาณิชย ์เปิดเผยถงึกรณีทีธ่นาคารโลกระบุ

โครงการรบัจาํนําขา้วขาดทนุสงูถงึ 400,000 ลา้นบาท ว่า ไมรู่ว้่าเอาตวัเลขมาจากไหน เพราะโครงการรบัจาํนําขา้ว 2 

ปีทีผ่่านมา ใชเ้งนิปีละประมาณ 330,000 ล้านบาท ขาดทุนไม่น่าเกนิปีละ 100,000 ล้านบาท รวมแล้วไม่น่าเกนิ 

200,000 ลา้นบาท และไดส้ง่เงนิจากการระบายขา้วคนืคลงัแลว้ประมาณ 160,000 ลา้นบาท พรอ้มชีแ้จงสาเหตุทีย่งั

ปิดบญัชโีครงการไม่ได้ เนื่องจากยงัเหลือขา้วในสต๊อกที่ยงัไม่ได้ขายอกี และเชื่อว่าไม่น่าจะขาดทุนสูงขนาดนัน้ 

เพราะกระทรวงพาณิชยย์งัเจรจาขายขา้วในสต๊อกอยา่งต่อเนื่อง 

สําหรับโครงการรับจํานําข้าวปี 56/57 ที่เริ่มต้นตัง้แต่วันที่ 1 ต.ค.56 นัน้ ยังคงเดินหน้าต่อไป แม้

กระทรวงการคลงัจะระบุว่ามเีงนิไม่เพยีงพอตามวงเงนิที ่ครม. มมีตไิวท้ี ่270,000 ลา้นบาท ซึง่ทัง้กระทรวงการคลงั

และกระทรวงพาณิชยต์้องทํางานร่วมกนัเพื่อแกไ้ขปญัหา โดยกระทรวงพาณิชย์จะยงัคงรบัจํานําขา้ว และขายขา้ว

ในสต๊อกต่อไปเพือ่นําเงนิสง่คนื สว่นกระทรวงการคลงั กต็อ้งหาเงนิมาใชใ้นการรบัจาํนํา 
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ทีม่า สาํนกัขา่วอนิโฟเควสท ์(IQ) 
 

คลงัยํ้าเงินจาํนําข้าวต้องไม่เกิน 5 แสนล้านบาท  
แหล่งขา่วจากกระทรวงการคลงั เปิดเผยว่า สาํนักงานบรหิารหนี้สาธารณะ (สบน.) ได้ยนืยนัในทีป่ระชุม

คณะกรรมการนโยบายขา้วแห่งชาต ิ(กขช.) เกีย่วกบัวงเงนิรบัจํานําขา้วรอบใหม่ สาํหรบัฤดูการผลติ 2556/57 โดย

กระทรวงการคลงัเป็นผูจ้ดัหาแหล่งเงนิกู ้270,000 ลา้นบาท และตอ้งเป็นวงเงนิทีอ่ยู่ในกรอบใชส้าํหรบัรบัจํานําขา้ว

ทัง้หมด 500,000 ลา้นบาท ตามที ่ครม.อนุมตัไิว ้เพื่อรกัษาวนิัยทางการคลงั เพราะกระทรวงการคลงัมภีาระตอ้งคํ้า

ประกนัเงนิกู้ให้กบัรฐัวิสาหกจิอกีหลายแห่ง ปจัจุบนัมวีงเงนิเหลอืเพยีง 250,000 ล้านบาท ขณะที่รฐัวิสาหกจิอื่น

ตอ้งการกูย้มืเงนิดว้ยเชน่กนั 

สาํหรบักรอบการใชเ้งนิรบัจาํนําขา้ว 500,000 ลา้นบาท มาจากสภาพคล่องของธนาคารเพือ่การเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) วงเงนิ 90,000 ลา้นบาท และใชเ้งนิกูจ้ากกระทรวงการคลงั 410,000 ลา้นบาท แต่ขณะนี้

วงเงนิกูเ้หลอืใชน้้อยมาก เพราะไดเ้กลีย่ไปใชส้าํหรบัการรบัจาํนํามนัสาํปะหลงัและยางพารา 35,000 ลา้นบาท เพือ่ใช้

จ่ายชดเชยใหก้บัเกษตรกรยางพาราในพืน้ทีภ่าคใต ้ตามมตขิองคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาต ิ(กยน.) จํานวน 

2,520 บาท/ไร ่เพือ่ดแูลราคายางใหไ้มต่ํ่ากว่ากโิลกรมัละ 90 บาท   

ทัง้นี้ กระทรวงการคลงัต้องการรกัษาวนิัยทางการคลงัไว้ไม่ใหเ้กนิ 500,000 ล้านบาท ไม่เช่นนัน้จะเป็น

ปญัหาดนิพอกหางหม ูเพราะหลายหน่วยงานแสดงความเป็นห่วงเรื่องดงักล่าว รวมถงึธนาคารโลก ขณะทีก่ระทรวง

พาณิชยพ์รอ้มเรง่ระบายขา้วในสตอกของรฐับาล ดว้ยการเจรจาขายขา้วใหร้ฐับาลจนี เพื่อใหม้เีงนิหมุนกลบัมาใชใ้น

โครงการใหม ่

สาํหรบักรณีทีวุ่ฒสิภาขยายเวลาพจิารณาร่างพระราชบญัญตั ิ(พ.ร.บ.) ใหอ้ํานาจกระทรวงการคลงักูเ้งนิ

เพื่อการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นคมนาคมขนส่งของประเทศ วงเงนิไม่เกนิ 2 ลา้นลา้นบาท ออกไปอกี 30 วนั 

คาดว่าคงไมก่ระทบต่อแผนการกูย้มืเงนิในปีงบประมาณ 2557 สว่นการเงนิกูเ้พื่อการบรหิารจดัการน้ํา 350,000 ลา้น

บาทนัน้ ขณะนี้ไดท้ยอยเบกิเขา้มาเกอืบเตม็เงนิกูง้วดแรก 20,000 ลา้นบาทแลว้ ถอืว่ามคีวามคบืหน้าพอสมควร 

ทีม่า สาํนกัขา่วไทย 
 

อคส.เตรียมเปิดประมูลหาผูผ้ลิตข้าวสารบรรจถุงุรวมใจ 14 ต.ค.น้ี 
นายชนุตรป์กรณ์ วงศส์นีิล ผูอ้าํนวยการองคก์ารคลงัสนิคา้(อคส.) เผยความคบืหน้าโครงการขา้วสารบรรจุ

ถุงเพื่อเสรมิสรา้งศกัยภาพผูป้ระกอบการคา้ปลกี คา้ส่ง และลดค่าครองชพีผูบ้รโิภค หรอืขา้วสารบรรจุถุงตรา "รวม

ใจ" ที่คณะรฐัมนตรี(ครม.) ได้อนุมตัิให้นําขา้วสารในสต๊อกรฐับาล 200,000 ตนัมาผลิตเป็นข้าวสารบรรจุถุง 5 

กิโลกรัม(กก.) จําหน่ายถุงละไม่เกิน 85 บาท ว่า ขณะนี้  อคส.ได้ออกประกาศหลักเกณฑ์(ทีโออาร์) เพื่อหา

ผูป้ระกอบการรบัจา้งปรบัปรงุขา้วสารบรรจุแลว้ โดยใหย้ืน่ซองเสนอราคาภายในเวลา 12.00 น.วนัที ่14 ต.ค.56 และ

จะเปิดซองในช่วงบ่ายวนัเดียวกนั รวมทัง้กําลงัอยู่ระหว่างการออกประกาศทโีออาร์หาผู้รบักระจายข้าวสารถุง

ดงักล่าวไปใหก้บัผูซ้ื้อทีข่ ึน้ทะเบยีนไว้กบักระทรวงพาณิชย์ เช่น รา้นถูกใจ รา้นโชว์สวย รา้นอาหารมติรธงฟ้า โดย

คาดจะเริม่วางจาํหน่ายขา้วถุงรวมใจไดภ้ายในเดอืน ต.ค.นี้ 

สาํหรบัการสัง่ซื้อขา้วถุงรวมใจนัน้ เรว็ๆ นี้ อคส.จะลงนามว่าจ้างให ้บมจ.ทโีอท ีเป็นจุดรบัคาํสัง่ซื้อ(คอล

เซ็นเตอร์) จากร้านค้าที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ โดยใหร้วบรวมคําสัง่ซื้อทัง้หมดส่งมายงั อคส. จากนัน้ อคส.จะสัง่ให้ผู้

ปรบัปรุงขา้วสารผลติขา้วสารบรรจุถุง เพื่อป้องกนัปญัหาสต๊อกขา้วตกคา้ง และในการจดัส่งถงึรา้นคา้ คาดว่าจะไม่

เกนิ 10 วนั สว่นการป้องกนัปญัหาขา้วสารบรรจุถุงเสื่อมสภาพจะกาํหนดระยะเวลาส่งมอบสนิคา้ และกระจายสนิคา้ 

หลงัจากทีผ่ลติเสรจ็แลว้ ซึง่เบือ้งตน้น่าจะไมเ่กนิ 2 เดอืน 

สว่นกรณีมขีา่วขา้วถุงถกูใจมยีอดตกคา้งสงูถงึ 73 ลา้นถุงนัน้ไม่เป็นความจรงิ ปจัจุบนัมยีอดคงเหลอืเพยีง 

800,000 ถุงเท่านัน้ ทีย่งักระจายส่งไปใหร้า้นถูกใจไม่หมด แบ่งเป็นยอด 300,000 ถุง ทีร่อการระบายออก และอกี 
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500,000 ถุง ทีอ่ยู่ในขัน้ตอนการปรบัปรุงคุณภาพ และรอส่งมอบใหร้ฐั ซึ่ง อคส.และกรมการคา้ภายใน กาํลงัหารอื

รว่มกนัว่าจะดาํเนินการอยา่งไรกบัขา้วถุงทีย่งัคงเหลอือยู่ และจะเสนอใหค้ณะอนุกรรมการระบายขา้วพจิารณาเรว็ๆ 

นี้ 

ทีม่า สาํนกัขา่วอนิโฟเควสท ์(IQ) 
 

************************************** 

เวียดนาม 
สมาคมอาหารของเวยีดนาม (The Vietnam Food Association; VFA) รายงานว่า การสง่ออกขา้วช่วงวนัที ่

1-10 ต.ค 2556 มจีาํนวน 111,471 ตนั มลูคา่ 47.247 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ (FOB) และในชว่ง 1 ม.ค. – 10 ต.ค. 2556 

เวยีดนามส่งออกรวม 5.31 ลา้นตนั มลูค่า 2.28 พนัลา้นเหรยีญสหรฐัฯ (FOB) โดยปรมิาณลดลง 11.7% และมลูค่า

ลดลง 14.5% เมือ่เทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของปี 2555 ทีส่่งออกได ้6.018 ลา้นตนั มลูค่า 2.666 พนัลา้นเหรยีญสหรฐัฯ 

(FOB) 

สมาคมอาหาร รายงานว่า ได้ออกมาเตอืนว่าการส่งออกขา้วผ่านช่องทางการส่งออกอย่างเป็นทางการ 

(rice exports via official channels) ทีม่คีวามยุง่ยากมากขึน้ทาํใหผู้ค้า้ขา้วเปลีย่นไปสง่ออกขา้วไปยงัประเทศจนีตาม

แนวชายแดนมากขึน้ซึง่ชว่ยทาํใหร้าคาขา้วในประเทศปรบัตวัสงูขึน้ 

ทัง้นี้การสง่ออกตามแนวชายแดนทีต่ดิกบัประเทศจนีไมม่กีารบนัทกึสถติอิย่างเป็นทางการ โดยมเีพยีงการ

ประมาณการณ์ว่าในเดอืนทีผ่่านมา มกีารส่งออกไปประมาณ 500,000 ตนั ทัง้นี้บรษิทัส่งออกขา้วในเขตทีร่าบลุ่ม

แมน้ํ่าโขงระบุว่า ประเทศจนีมคีวามตอ้งการนําเขา้ขา้วผา่นทางแนวชายแดนมากขึน้ ในขณะทีอ่ปุทานขา้วในประเทศ

มปีรมิาณจาํกดั จงึทาํใหร้าคาขา้วในประเทศปรบัตวัสงูขึน้ในชว่งทีผ่า่นมา  

ทางด้านการส่งออกผ่านช่องทางส่งออกอย่างเป็นทางการนัน้ยงัคงมแีนวโน้มลดลงต่อเนื่อง โดยล่าสุด

สมาคมอาหารฯ ได้ปรบัลดคาดการณ์ส่งออกลงมาเหลอืเพยีงประมาณ 7 ล้านตนั ลดลงจากทีเ่คยคาดการณ์ว่าจะ

ส่งออกประมาณ 7.2-7.5 ลา้นตนั ในปีนี้ ทัง้นี้ สมาคมอาหารฯ รายงานว่าในช่วง 9 เดอืนแรก ผูส้่งออกไดท้าํสญัญา

ขาขา้วไปแลว้ประมาณ 6.5 ลา้นตนั 

ทีม่า Riceonline.com  
 

สิงคโปร ์
หนังสอืพมิพส์เตรทไทมส ์ (The Straits Times) ของสงิคโปร ์เปิดเผยว่า อนิเดยีไดเ้ลื่อนขัน้กลายเป็น

ประเทศผูผ้ลติและส่งออกขา้วมายงัตลาดสงิคโปรเ์ป็นอนัดบัหนึ่งแซงหน้าไทยเป็นครัง้แรก (สงิคโปร์นําเขา้ขา้วจาก

ประเทศไทยคดิเป็นสดัส่วนมากทีสุ่ดในช่วงปี 1998-2011) โดยในช่วง 8 เดอืนแรกของปี 2556 สงิคโปรนํ์าเขา้ขา้ว

จากอนิเดียจํานวน 92,865 ตนั คดิเป็นสดัส่วน 32.9% ของปรมิาณนําเขา้ขา้วทัง้หมดของสงิคโปร์ (ขอ้มูลจาก

หน่วยงานดา้นการสง่เสรมิการคา้ของสงิคโปร ์หรอื International Enterprise Singapore (สาํนักงานวสิาหกจิระหว่าง

ประเทศสงิคโปร)์) ขณะทีก่ารนําเขา้จากไทยมปีรมิาณอยูท่ี ่85,816 ตนั คดิเป็นสดัส่วน 30.4% และเวยีดนามตามมา

เป็นอนัดบั 3 ที ่77,759 ตนั คดิเป็นสดัสว่น 27.4% ในชว่งเวลาเดยีวกนั  

ทัง้นี้ ชว่งปี 2541-2554 ไทยถอืเป็นประเทศผูส้ง่ออกขา้วรายใหญ่ของสงิคโปร ์โดยมปีรมิาณสงูถงึครึง่หนึ่ง

ของปรมิาณขา้วทีม่กีารบรโิภคภายในสงิคโปร ์กอ่นทีส่่วนแบ่งตลาดขา้วไทยจะลดลงเหลอื 35.3% ในช่วงปีทีผ่่านมา 

เนื่องจากปรมิาณนําเขา้ขา้วจากอนิเดยีและประเทศอืน่ๆ เพิม่ขึน้ โดยปีทีแ่ลว้สงิคโปรม์ปีรมิาณนําเขา้ขา้วจากอนิเดยี

เพิม่ขึน้ 29.5% จากเดมิที ่15.3% ในปี 2552 
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ดา้นโฆษกกระทรวงการคา้และอุตสาหกรรมแห่งสงิคโปร ์(The Ministry of Trade and Industry) กล่าวว่า 

ผูนํ้าเขา้ขา้วของสงิคโปรจ์ะใชป้ระโยชน์จากทีร่าคาขา้วของอนิเดยีถูกกว่าขา้วของไทย ทาํใหม้กีารนําเขา้ขา้วจาก

อนิเดยีมากขึน้ 

ทัง้นี้ นับแต่ทีไ่ทยเริม่โครงการรบัจํานําขา้ว ทีด่นัใหร้าคาขา้วไทยในตลาดโลกเพิม่สูงขึน้นัน้ ผูค้า้ขา้วใน

สงิคโปร ์กเ็ริม่หนัไปนําเขา้ขา้วจากอนิเดยี และประเทศอืน่ๆ อยา่ง เวยีดนาม และพมา่ เพิม่ขึน้ถงึ 9 เทา่ 

ขณะทีส่มาคมผูนํ้าเขา้ขา้วแห่งสงิคโปร ์(the Singapore General Rice Importers Association) ระบุว่า 

การเปลีย่นแปลงทีส่ําคญัเกดิขึน้ในช่วงปี 2008 ซึง่เกดิวกิฤตกิารดา้นอาหารไปทัว่โลก ทาํใหร้าคาขา้วปรบัตวัสงูขึน้

มาก ขณะเดยีวกนัจากการทีไ่ดเ้กดิภาวะน้ําท่วมใหญ่เมื่อปีก่อนจนส่งผลใหผ้ลผลติขา้วของไทยไดร้บัความเสยีหาย

และส่งผลกระทบต่อการนําเขา้ขา้วของสงิคโปร์ และประเทศอื่นๆได้มมีาตรากรควบคุมการส่งออกขา้วเพื่อรกัษา

อุปทานขา้วในเพยีงพอสําหรบับรโิภคภายในประเทศของตน จากปจัจยัเหล่านี้จงึทําใหส้งิคโปร์ต้องมองหาแหล่ง

นําเขา้ขา้วจากประเทศอืน่ๆดว้ย 

ผูช้่วยรองประธานบรษิทัท็อปเซลเลอร์ (Topseller) กล่าวว่า การเปลี่ยนรสนิยมของชาวสงิคโปร์ก็เป็น

ปจัจยัสาํคญัดว้ย ชาวสงิคโปรร์บัประทานขา้วน้อยลง รบัประทานอาหารหลากหลายขึน้ จงึไม่ค่อยมปีญัหากบัเรื่อง

ขา้ว อกีทัง้การที่ชาวต่างประเทศหลัง่ไหลเขา้มาในสงิคโปร์เมื่อเร็วๆ นี้ ด้วยรสนิยมทีแ่ตกต่างอาจส่งเสรมิใหเ้กดิ

ความตอ้งการขา้วชนิดอืน่ทีไ่มใ่ชข่า้วไทย 

ทีม่า Oryza.com 
 

ฟิลิปปินส ์
นาย Proceso Alcala รฐัมนตรกีระทรวงเกษตร (Agriculture Secretary) ระบุในแถลงการณ์ว่า ในช่วงสิน้

ปีนี้คาดว่าฟิลปิปินส์จะมผีลผลิตขา้วส่วนเกนิประมาณ 2.236 ล้านตนั ซึ่งเพยีงพอกบัความต้องการบรโิภคขา้วใน

ประเทศประมาณ 2 เดอืน จงึทาํใหจ้นถงึขณะนี้ฟิลปิปินสย์งัไมม่แีผนการทีจ่ะนําเขา้ขา้วเพิม่เตมิในปีหน้า 

ในปีนี้ฟิลปิปินสค์าดว่าจะมผีลผลติขา้วประมาณ 18.566 ลา้นตนัขา้วเปลอืก ซึง่ตํ่ากว่าเป้าหมายทีว่างไวท้ี ่

20.4 ลา้นตนัอยู่ประมาณ 9% อย่างไรกต็ามเขายงัคงหวงัว่าฟิลปิปินสจ์ะสามารถพึง่พาผลผลติขา้วไดภ้ายในสิน้ปีนี้

ตามเป้าหมายทีว่างไว ้

ทีม่า Oryza.com 

 

อินเดีย 
องคก์ารอาหารแห่งชาต ิ(The Food Corporation of India; FCI) รายงานว่า สตอ็กขา้วในคลงัของรฐับาล 

(The central pool) ณ วนัที ่1 ต.ค. มปีระมาณ 23 ลา้นตนั ลดลงประมาณ 1.5% เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีที่

ผ่านมา อย่างไรกต็ามสต็อกขา้วในเดอืนนี้ลดลงประมาณ 13.5% จากจํานวน 26.6 ลา้นตนัในเดอืน ก.ย. ทีผ่่านมา 

โดยสตอ็กขา้วในปจัจุบนัมจีาํนวนมากเป็น 3 เท่าของระดบัสตอ็กขัน้ตํ่า (The buffer and strategic norms) ทีร่ฐับาล

กาํหนดไวส้าํหรบัชว่งเวลานี้ที ่7.2 ลา้นตนั 

สาํหรบัสตอ็กพชือาหารโดยรวม (Total food grain stocks) นัน้ มจีํานวนประมาณ 57.46 ลา้นตนั ลดลง

ประมาณ 14% จากช่วงเดยีวกนัของปีทีผ่่านมา และลดลง 12% จากเดอืน ก.ย. ทีผ่่านมา โดยในจํานวนนี้เป็นขา้ว

สาลปีระมาณ 36.1 ล้านตนั ซึ่งลดลงประมาณ 16% จากช่วงเดียวกนัของปีที่ผ่านมา และลดลงจากเดอืน ก.ย. 

ประมาณ 6% 

ทีม่า Oryza.com  
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ญีปุ่่ น 
กระทรวงเกษตร ป่าไม ้และประมงของญีปุ่่น (The Japanese Ministry of Agriculture, Forestry and 

Fisheries; MAFF) ไดป้ระกาศผลการประมลูนําเขา้ขา้วแบบ General Import ครัง้ที ่4 ภายใต ้Minimum Market 

Access (MMA) ปีงบประมาณ 2556 เมือ่วนัที ่11 ต.ค. ทีผ่า่นมา โดยตกลงซือ้ขา้วจาํนวน  57,000 ตนั ประกอบดว้ย

ขา้วเมลด็ยาวจากไทย  (Thai long grain rice) จํานวน 19,000 ตนั ขา้วเมลด็กลางจากสหรฐัฯ (US medium grain 

rice) จํานวน 26,000 ตนั และขา้วเมลด็กลางจากออสเตรเลยี (Australian medium grain rice) จํานวน 12,000 ตนั  

โดยราคาเฉลีย่ของการประมลูครัง้นี้คอื 63,336 เยนต่อตนั (ประมาณ 642 เหรยีญสหรฐัต่อตนั)  

มกีําหนดส่งมอบขา้วเมล็ดยาวระหว่างวนัที ่20 พ.ย.- 31 ธ.ค. ศกนี้ ส่วนขา้วเมลด็กลางกําหนดส่งมอบ

ระหว่าง 25 พ.ย.- 25 ธ.ค. ศกนี้ 

ทีม่า Oryza.com 

 

อิรกั 
กระทรวงการคา้ของอริกั ประกาศผลการประมลูซื้อขา้วจํานวนอย่างน้อย 30,000 ตนั (THE QUANTITY 

OF (30,000) MT +/- 5% IN MINIMUM OF RICE FROM (USA, URUGUAY, ARGENTINE, THAI/JASMINE 

(HOM  MALI / PURE JASMINE ) VITINAM/JASMINE) เมื่อวนัที ่6 ต.ค. ทีผ่่านมา ซึง่กาํหนดจะซื้อขา้วจาก

ประเทศไทย เวยีดนาม อุรุกวยั อาร์เจนตน่ิา และสหรฐัฯ ซึ่งผลปรากฏว่าอริกัได้ตกลงซื้อขา้วจํานวนรวม 100,000 

ตนั โดยซือ้จากสหรฐัฯจาํนวน 40,000 ตนั และจากอรุกุวยัและอารเ์จนตน่ิาประเทศละ 30,000 ตนั  
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